



# ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๓๐ ๓๔



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๘๙๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นต่อเรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และคณะกรรมการได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

๑. ในอนาคตหากมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ขอให้เพิ่มข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนั้น ว่าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ด้วย

๒. เนื่องจากมีการกำหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้และที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ซ้อนทับกันบริเวณด้านทิศตะวันตกของผัง จึงเห็นควรคำนึงถึงการกำกับและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ควรคำนึงถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ และมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpl0.mnre@hotmail.com